

เตลีทีวี

ฉบับที่ 24,472 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หน้า 10

เรียนรู้ต้นแบบ 'ป่าสักโมเดล' ศาสตร์พระราชจัดการน้ำ



วิ

กฤติน้ำท่วมน้ำแล้งในประเทศไทยเป็นปัญหาซ้ำซากสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบมากมายต่อชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน "ศาสตร์พระราช" เป็นแนวทางการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า เพื่อป้องกัน แก้ไขวิกฤติน้ำอย่างยั่งยืน

พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ชุมชนริมแม่น้ำและที่ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญนี้หล่อเลี้ยงชีวิต และประสบปัญหาทุกปี โครงการ "ป่าสักโมเดล" จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" จากความร่วมมือร่วมใจของ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยแนวทางศาสตร์พระราชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแก้ไขวิกฤติน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยมุ่งหวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็น "ต้นแบบ" การจัดการลุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ จนปัจจุบันเกิดการขยายผลไปยังลุ่มน้ำอื่น ๆ ถึง 24 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ



ก้าวขึ้นปีที่ 4 ในปีนี้กับกิจกรรมรณรงค์เครือข่ายประชาชนกว่า 4,000 คน รวม 5 วัน มารวมพลังกันสร้าง "ป่าสักโมเดล" ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวทางศาสตร์พระราชและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่ "ห้วยกระแตก" ขนาด 600 ไร่ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ที่พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้ว

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ภาควิชาการผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ กล่าวว่า จากพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง "ป่าสักโมเดล" จนบรรลุเป้าหมายในขั้นต้น คือ ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในการสานต่อและเผยแพร่ศาสตร์พระราชให้เป็นที่ประจักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ "ป่าสักโมเดล" คือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่จะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่จำลอง "หลุมขนมครก" เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำในแต่ละภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจะได้ใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกและฐานสำหรับนักศึกษาที่สนใจ เป็นสถานที่ศึกษาวิจัย รวมถึงสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลพื้นที่ และมอบหมาย "เครือข่ายลพบุรี" เป็นแกนนำ เชื่อมโยงเครือข่ายอื่น ๆ ในลพบุรี และเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์สร้าง "คนมีใจ" และ "เครือข่าย" ที่เข้มแข็งต่อไป



พลโทชนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เจ้าของพื้นที่ห้วยกระแทกซึ่งปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านแบบตามศาสตร์พระราชากล่าวว่า หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ตั้งนายทหารและพลทหาร จำนวน 21 นาย มาประจำการศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในรูปแบบ เครือข่ายประชาชน คือ ภาครัฐร่วมกับภาค



ประชาชน เพื่อร่วมบริหารจัดการพื้นที่ป่าสักโมเดลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ที่เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมไปทั่วประเทศตามเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าชมและเข้ารับการอบรมที่ “ป่าสักโมเดล” สามารถติดต่อที่ โทร. 09-0973-9523 ด้านนายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะ

ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กล่าวว่า เราได้เห็นพลังสร้างสรรค์และพลังสามัคคีของชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ร่วมโครงการฯ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และปฏิบัติตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จนเกิดผลสำเร็จ ในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน อาทิ ตัวอย่างการจัดการน้ำในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น การสร้างแท็งก์น้ำยักษ์จากวัสดุจากธรรมชาติ และการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งด้วยวิถีชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้หลักกิจกรรมธรรมชาติในฐานะต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคน สร้างเครือข่าย และเกิดการขยายผลไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามเป้าหมายของโครงการฯ

เป้าหมายของการสร้าง “ป่าสักโมเดล” ไม่เพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อหยุดท่วม หยุดแล้ง อย่างยั่งยืน ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ.

นภาพร พณิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th